

ค.น.น.น.

ที่ กค ๐๔๒๐.๕/ว.๒๖๖



คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
โครงการ e-Payment ภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง
ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ขอความร่วมมือธรรมากรและประชาสัมพันธ์การลงทะเบียน “พร้อมเพย์ (Prompt Pay)”

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๔๖๗๗๑ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายในการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยการส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง และให้กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานหลักในการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปรับปรุงงานบริการภาครัฐ โดยเฉพาะระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ เห็นชอบหลักการของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment) และคณะกรรมการขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์ National e-Payment ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) เป็นประธาน มีมติเห็นชอบในหลักการแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์โดยเร็ว นั้น

กรมบัญชีกลาง ในฐานะเลขานุการร่วมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการ e-Payment ภาครัฐ ขอเรียนว่า ธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมกับธนาคารพาณิชย์ ๑๕ แห่ง และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ๔ แห่งของรัฐ ได้เปิดตัวบริการโอนเงินและรับโอนเงินแบบใหม่เรียกว่า “พร้อมเพย์ (Prompt Pay)” ซึ่งเป็นโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ National e-Payment โดยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้มีสิทธิรับบำเหน็จ บำนาญ ผู้ค้ากับภาครัฐ ผู้มีสิทธิรับเงินสวัสดิการสังคม ผู้รับเงินภาษีเงินได้ หรือภาษีอื่นๆ คืนจากรัฐ และประชาชนทั่วไป สามารถลงทะเบียนเพื่อใช้บริการพร้อมเพย์ เพียงใช้เลขบัตรประชาชน หรือหมายเลขโทรศัพท์ ผู้บัญชีเงินฝากธนาคารกับสถาบันการเงินตั้งแต่วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป โดยผู้ใช้บริการพร้อมเพย์จะได้รับประโยชน์ในการโอนเงินข้ามเขตสำนักหักบัญชี (กรณีบัญชีเงินฝากธนาคารเดียวกัน) และโอนเงินต่างธนาคารด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ดังนี้

มูลค่าการโอน/รายการ	ค่าธรรมเนียม/รายการ (บุคคลธรรมดา)
ไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท	ฟรี
มากกว่า ๕,๐๐๐ - ๓๐,๐๐๐ บาท	ไม่เกิน ๒ บาท
มากกว่า ๓๐,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐ บาท	ไม่เกิน ๕ บาท
มากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท - วงเงินสูงสุดที่กำหนด*	ไม่เกิน ๑๐ บาท

หมายเหตุ : * วงเงินสูงสุดตามที่แต่ละธนาคารกำหนด

ดังนั้น...

ดังนั้น เพื่อให้ข้าราชการ ผู้รับบำเหน็จ บำนาญ ผู้มีสิทธิรับเงินจากภาครัฐดังกล่าวข้างต้น และประชาชนทั่วไป ได้รับประโยชน์จากการประหยัดค่าธรรมเนียมการโอนเงินและรับโอนเงินอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม จึงขอความร่วมมือจากหน่วยงานของท่านในการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทุกคน รวมทั้งผู้มีสิทธิรับเงินจากภาครัฐลงทะเบียนพร้อมเพย์ โดยกรมบัญชีกลางจะประสานกับสมาคมธนาคารไทยเพื่อขอความร่วมมือธนาคารต่างๆ ในการจัดเจ้าหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับลงทะเบียนให้แก่ผู้มีสิทธิในหน่วยงานต่างๆ ต่อไป ทั้งนี้ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และผู้รับบำเหน็จ บำนาญ ที่ไม่ได้ลงทะเบียนพร้อมเพย์ ไม่ส่งผลกระทบต่อการได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จ บำนาญ แต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทุกคน รวมทั้งผู้มีสิทธิรับเงินจากภาครัฐ ลงทะเบียนพร้อมเพย์ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวอรนุช ไวณุสิทธิ์)

รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง รักษาการในตำแหน่ง
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง
อนุกรรมการและเลขานุการร่วมคณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนโครงการ e-Payment ภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการ

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๒๐๖ ๖๙๑๘

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๓๘๐